

สรุปการประชุม

คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 21/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	ติดตามการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 และร่วมประชุม MCH Board กำกับติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การเฝ้าระวังการตกเลือดในมารดาคลอดและหลังคลอด การลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกรณีมารดาตาย พร้อมทั้งนำเสนอวัตรกรรมเด่นของหน่วยบริการในพื้นที่ ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน การจัดระบบบริการ และการกำหนดมาตรการต่างๆ ของสถานบริการทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดชลบุรี	-	Cluster สตรีและเด็ก ปฐมวัย
2.	2.1 การติดตามการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข	- ติดตามประเด็นปัญหา-อุปสรรคที่พบในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขตที่รับผิดชอบ	Cluster วัยเรียน
3.	3.1 การประเมินอำเภอนามัยเจริญพันธุ์ โดยใช้ Platform และกำหนดประเมินร่วมกับสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ 3.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในเขต และบูรณาการงานวัยเรียนและวัยรุ่นโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ	- ให้เตรียมข้อมูลพื้นฐานของวัยรุ่น จำนวนโรงเรียน สังกัด และภาพรวมในเขต	Cluster วัยรุ่น
4.	4.1 ขับเคลื่อนการลงทะเบียน “ก้าวทำใจ season 2” ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย และผลักดันการประเมิน Platform “Thai Stop COVID” ร่วมขับเคลื่อน เรื่อง ออกกำลังกาย , COVID-19 และ Personal hygiene 4.2 จัดรณรงค์โครงการวิสาหกิจสร้างชาติ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.ระยอง ดำเนินการจัดเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์วิสาหกิจสร้างชาติด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร การแจกชุดของขวัญวิสาหกิจสร้างชาติ วิตามินเพอร์โรโพลิก ,9 ย่างเพื่อสร้างลูก และการลงทะเบียนเข้าร่วมก้าวทำใจ ด้านภัยโควิด-19 season 2 พิษิต 60 วัน 6000 กิโลแคลอรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมในงาน	-	Cluster วัยทำงาน

5.	<p>5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถาน</p> <p>5.2 จัดทำช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลผู้สูงอายุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หน่วยงานให้งานต่อการเข้าถึงข้อมูล และสนับสนุนสื่อให้กับพื้นที่</p>	<p>- ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถาน</p>	<p>Cluster วัยผู้สูงอายุ</p>
6.	<p>6.1 ติดตามการดำเนินงานเก็บข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ตามมาตรการผ่อนปรน</p> <p>6.2 ลงพื้นที่ประเมินและสำรวจข้อมูลการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารในพื้นที่จัดบริการอาหารริมบาทวิถี 6 ร่วมกับสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี และชมรมผู้ประกอบการตลาดประมงท่าเรือพลี เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบและกลไกพื้นที่ดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีสร้างเสริมสุขภาพ</p> <p>6.3 ตรวจสอบโครงการ Water is Life การส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา ปิงปิงประมาณ 2563 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกันสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา สนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้น้ำประปามีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก</p>	<p>- ให้ติดตามการสุ่มประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 5 และสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>	<p>กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>
7.	<p>ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานี่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine) ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทางโทรศัพท์ และสนับสนุนชุด Hygiene</p>	<p>-</p>	<p>กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ</p>
8.	<p>8.1 การประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 เปรียบเทียบ 44 มาตรการหลักการประเมินตนเองในระบบ Thai Stop COVID เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2563 โดยภาพรวมมีการดำเนินงานในระดับดี</p>	<p>- ให้ติดตามระบบ Thai Stop COVID และเกณฑ์การประเมินของทุก Setting ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน</p>

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรดี

ผู้ตรวจจายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัดนา

สรุปการประชุม

คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 22 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมประกายพลกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ข้อสั่งการมติที่ประชุม

ที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ/มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะ	กลุ่มงาน
1.	<p>1.1 ติดตามการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 และประชุม MCH Board การนำเสนอแผนการดำเนินงานปี 2564 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบ แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงานโครงการ ให้มีประสิทธิภาพต่อไปกำกับติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมสำคัญๆ เช่น การเฝ้าระวังการตกเลือดในมารดาคลอดและหลังคลอด การลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกรณีมารดาตาย</p> <p>1.2 เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงานการใช้โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (SAVE MOM) ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง และอำเภอเมืองชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่อสม.และหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ เข้าร่วม ได้ร่วมเสนอแนะปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้การดำเนินงานการใช้โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ (SAVE MOM) มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	<p>-ติดตามการประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 และความครบถ้วนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย</p>	<p>Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย</p>
2.	<p>2.1 ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1/2563 (ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2563) เน้น 6 มาตรการหลักสำคัญ โดยมีโรงเรียนเข้ามาตอบแบบประเมิน จำนวน 937 โรงเรียน</p>	<p>- ติดตาม ประเด็นปัญหา-อุปสรรคที่พบ รายชื่อในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในเขต</p>	<p>Cluster วิทยาลัยเรียน</p>
3.	<p>3.1 พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในเขต และบูรณาการงานวัยเรียนและวัยรุ่นโดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน สพฐ. จำนวน 40 แห่ง , สพม. จำนวน 176 แห่ง สปช. จำนวน 38 แห่ง , ระดับอุดมศึกษา 20 แห่ง , เอกชน ม.1-ม.6 จำนวน 8 แห่ง , กศน.จำนวน 606 แห่ง และ สอส. จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 896 แห่ง</p> <p>3.2 ลงพื้นที่ รร.เทศบาลแสนสุข ให้ความรู้ และสนับสนุนชุด Hygiene จำนวน 250 ชุด</p>	<p>- ให้ศึกษาข้อมูลที่สำคัญในการบูรณาการงานวัยเรียนและวัยรุ่นโดยใช้ข้อมูลพื้นฐาน</p>	<p>Cluster วัยรุ่น</p>

ผู้สรุปรายงานการประชุม นางสาวภัทรพร บุตรี

4.	<p>4.1 ประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานประกอบการ จำนวน 28 แห่ง เข้าร่วมโครงการ โดยเน้นประเด็น Healthy canteen , Health Literacy Organization และมาตรการหลัก 4 ข้อในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p> <p>4.2 การลงทะเบียน “ก้าวทำใจ season 2” ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย และผลักดันการประเมิน Platform “Thai Stop COVID” ร่วมขับเคลื่อน เรื่อง ออกกำลังกาย , COVID-19 และ Personal hygiene</p>	<p>- ให้ติดตามและขับเคลื่อนสถานประกอบการ และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับงาน 10 package และก้าวทำใจ</p>	Cluster วัยทำงาน
5.	<p>5.1 ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถาน</p> <p>5.2 จัดทำช่องทางการเข้าถึงฐานข้อมูลผู้สูงอายุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หน่วยงานให้งานต่อการเข้าถึงข้อมูล และสนับสนุนสื่อให้กับพื้นที่</p>	<p>- ติดตามการดำเนินงานลงข้อมูล Platform “Thai Stop COVID” ประเด็นศาสนสถาน</p>	Cluster วัยผู้สูงอายุ
6.	<p>6.1 ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรมการท่องเที่ยว จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p> <p>6.2 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วิธีการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยป้องกันโรค COVID-19 ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID ของกรมอนามัย ตามโครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายธุรกิจบริการสุขภาพและแนวทางบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ตำนานปารีสอร์ท จังหวัดระยอง</p>	<p>- ให้ติดตามการสุ่มประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 5 และสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>	กลุ่มพัฒนา อนามัย สิ่งแวดล้อม
7.	<p>7.1 ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลกลุ่มแม่ที่พักในสถานที่สำหรับเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่กักกันโรคหลังจากการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ (State Quarantine)</p> <p>ในสถานที่ซึ่งถูกใช้เป็นที่แยกกักในเขตสุขภาพที่ 6 ลงพื้นที่เยี่ยมและเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด - 15 ปี</p> <p>ในสถานที่เฝ้าสังเกตอาการ โดยได้มอบยาบำรุงครรภ์ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ให้กับผู้กักกันทุกกลุ่มวัยใน State Quarantine ณ โรงแรมเอ็นวายซิตี รีสอร์ทแอนด์สปา(NY City Resort and Spa), โรงแรมดีวัลลักซ์ รีสอร์ทแอนด์สปา (Divalux Resort & Spa Hotel) และโรงแรมเอชทูเรสซิเดนซ์ (H2Do Residence) จังหวัดสมุทรปราการ</p>	<p>ให้ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสนับสนุนการดูแลส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสตรีและเด็ก เรื่องอาหารของหญิงตั้งครรภ์</p>	กลุ่ม โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางศิริพร จริยาจิรวัฒนา

8.	<p>8.1 ติดตามการประเมินตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 (35 ข้อ) ในระบบ Thai Stop COVID จำนวนสถานศึกษา 1,617 โรงเรียน (ทั้งหมด 3,020 โรงเรียน) จังหวัดที่ทำได้ดี 3 อันดับแรก คือ ฉะเชิงเทรา จำนวน 340 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.06 รองลงมา ปราจีนบุรี และ ชลบุรี จำนวน 262 และ 241 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.67 และ 7.98</p>	<p>- ให้ติดตามระบบ Thai Stop COVID และเกณฑ์การประเมินของทุก Setting ที่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>- รวบรวมปัญหาการใช้งานของระบบ Thai Stop COVID และประสานแจ้งให้ส่วนกลางรับทราบ</p>	<p>กลุ่มขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และพัฒนา กำลังคน</p>
----	---	--	--